



ที่ ศธ ๐๗๐๘๘/ว ๒๕๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ปิดเทอมสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ทุกที่ สนุกได้ทุกเวลา"

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงกำหนดกิจกรรม "ปิดเทอมสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ทุกที่ สนุกได้ทุกเวลา" ขึ้น โดยมองเห็นโอกาสในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและความต้องการค้นหาตัวเอง จากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จัดโดยแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา สกร. ทุกช่วงวัย เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ช่องทาง วิธีการในการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านสื่อและกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนี้

๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่จัดโดย ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ) ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ ห้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมเสริมทักษะอื่น ๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาคีเครือข่าย สามารถสืบค้น รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ปิดเทอมสร้างสรรค์ ที่อยู่เว็บไซต์ <https://happyschoolbreak.com/> ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะหลากหลายด้านจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล



กลุ่มอำนวยการ (งานประชาสัมพันธ์)

โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๔๔๙

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๔๑๓

QR code ดาวน์โหลด
ผ่านประชาสัมพันธ์



ปิดเทอมสร้างสรรค์

เรียนรู้ได้ทุกที่ สนุกได้ทุกเวลา

#กิจกรรมดี ๆ ทำให้ปิดเทอมมีกลายเป็นเรื่องสนุกได้ทุกวัน

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ขอเชิญชวนนักศึกษา สกร. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในช่วงปิดภาคเรียน



พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กอล์ฟจำลอง และกิจกรรมเสริมทักษะอื่น ๆ อีกมากมาย



- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอเคมัย
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 17 แห่ง
- ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
- อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<< รวมลิงก์ศูนย์วิจัยฯ ใกล้เคียงบ้าน



พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ กับภาคีเครือข่าย

เว็บไซต์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์” แพลตฟอร์มรวบรวมกิจกรรมดี ๆ จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ได้ค้นหาและค้นพบกิจกรรมดี ๆ ที่อยู่ใกล้บ้าน



<https://happyschoolbreak.com/>

พัฒนาเว็บไซต์โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม